



สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง

เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

ในโอกาสวันครูเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งนับเป็นวันครูครั้งที่ ๕๘ แล้ว ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทุกพื้นที่ของประเทศ

การจัดงานวันครู ปีนี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู และวิชาชีพครู อันเป็นการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติแล้ว ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติเกล้าฯ อนุมัติพระราชบัญญัติ “พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน” ด้วยทรงเห็นว่า การศึกษาเป็นเรื่องจำเป็นที่จะช่วยขจัดความไม่รู้ และความด้อยโอกาสให้ลดน้อยลง ทรงเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะช่วยพัฒนาชีวิต สังคม และประเทศชาติ และทรงพระกรุณา ดำเนินการเพื่อการศึกษาของราษฎรหลายรูปแบบ เช่น ทรงเป็นครูของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ทรงอุปถัมภ์เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่ยากจน ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ มิได้ทรงเลือกที่รักมักที่ชังแก่ผู้ใดกลุ่มใด ทรงมีแต่ “ให้” อันเป็นคุณลักษณะเด่นแห่งความเป็นครู และทรงมี “ศิษย์” ทั่วประเทศ จึงทรงเป็น “ครู” เป็น “สิริ” เป็น “ศรี” แห่งแผ่นดินไทยโดยแท้ ควรอย่างยิ่งที่ครูทั้งหลายจะได้น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมขนาดใหญ่ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก จึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถก็คือการพัฒนาคน โดยการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนให้สอดคล้องกับสังคมโลกในศตวรรษที่ ๒๑ รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ “ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่” ทั้งนี้ มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นให้ได้ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่กลุ่มประเทศอาเซียนรวมเป็นสังคมเดียวกัน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งรัดดำเนินงาน ๘ ประการด้วยกัน กล่าวโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู คือ “ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีจำนวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรปัจจุบัน รองรับ

หลักสูตรใหม่ และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ รวมทั้งพัฒนาระบบวิทยฐานะครู ให้เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน คุณและระบบสวัสดิการ และลดปัญหาที่บั่นทอนขวัญ กำลังใจของครูให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียน”

สำหรับครูสภา ซึ่งเป็นสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู จะต้องช่วยคิด ช่วยวางระบบให้การศึกษาของประเทศพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการผลิต และการพัฒนากำลังคนของประเทศให้เพียงพอและมีคุณภาพ ให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ครูสภา ควรกำหนดมาตรฐานการผลิตครูให้มีคุณลักษณะที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิชาการใหม่ๆ และรองรับปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ครูชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเฉพาะที่จำเป็น เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

ในโอกาสอันสำคัญนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับคุณครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลในวันครูปีนี้ อันเป็นผลมาจากความพากเพียรในการทำหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมา และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อานุภาพแห่งบูรพาจารย์ จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป



นายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ